

Số: 259 /QĐ-UBND

Bình Định, ngày 23 tháng 01 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình**  
**Phát triển thanh niên tỉnh Bình Định năm 2019**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 4517/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Bình Định đến năm 2020 được ban hành kèm theo Quyết định số 730/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 4518/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh về việc quy định trách nhiệm của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 3595/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2013 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Bình Định đến năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Bình Định năm 2019.

**Điều 2.** Sở Nội vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch này.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Vụ CTTN - Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên BCĐCTPTN tỉnh;
- LĐ, CV VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K12. *PL*

**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Phi Long**

## KẾ HOẠCH

### Thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Bình Định năm 2019

(Ban hành kèm theo Quyết định số 259 /QĐ-UBND  
ngày 23 /01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

## I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Phần đầu đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên năm 2019 trên cơ sở triển khai thực hiện tất cả các nội dung, nhiệm vụ đề ra, kiên quyết khắc phục tình trạng bỏ sót nội dung, nhiệm vụ; phần đầu đến năm 2020, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu theo Chương trình Phát triển thanh niên của tỉnh.

2. Đề cao trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước các cấp, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu và trách nhiệm cá nhân của các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên của tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện chính sách, pháp luật cho thanh niên theo Quyết định số 4518/QĐ-UBND ngày 06/12/2017 của UBND tỉnh. Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã tích cực, chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên các cấp trong việc tổ chức các hoạt động, phong trào liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của thanh niên.

3. Tiếp tục quan tâm đến công tác phát triển Đảng cho thanh niên. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho thanh niên, trong đó xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên là giải pháp chủ yếu, kết hợp với việc chú trọng phát hiện và làm lan tỏa rộng rãi các gương thanh niên điển hình tiên tiến, nhằm xây dựng lớp thanh niên tỉnh Bình Định là những công dân có trách nhiệm, có lý tưởng cách mạng, có hoài bão và khát vọng vươn lên trong cuộc sống. Phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của thanh niên, nòng cốt là tổ chức Đoàn Thanh niên và Hội Liên hiệp thanh niên cấp huyện, cấp xã trong công tác tuyên truyền, phổ biến cho người dân địa phương về quyền làm chủ của Nhân dân theo quy định của pháp luật.

4. Tập trung nghiên cứu, đánh giá, khảo sát và có giải pháp thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án, đề án đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên, trong đó lấy “giải quyết việc làm cho thanh niên” làm mục tiêu của công tác hướng nghiệp, dạy nghề, khắc phục tình trạng chạy theo số lượng trong đào tạo nghề; thực hiện có hiệu quả chính sách xuất khẩu lao động cho thanh niên; có cơ chế, chính sách cụ thể, thiết thực khuyến khích, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và vay vốn sản xuất kinh doanh, tự vươn lên, làm giàu chính đáng; tiếp tục phát huy vai trò của thanh niên

trong công tác bảo tồn, quảng bá và phát triển tài nguyên du lịch của tỉnh; chú trọng phát triển thể dục thể thao cho thanh niên cơ sở.

5. Đẩy mạnh các hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội trong lứa tuổi thanh thiếu niên; tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng Công an và các cơ quan, đơn vị, địa phương, giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho thanh niên, tạo chuyển biến trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật, tránh xa tệ nạn; ngăn chặn, đẩy lùi vấn nạn “tín dụng đen”, nhất là đối với thanh niên nông thôn và thanh niên trường học; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục, cảm hóa thanh niên chậm tiến trở nên tiến bộ và công tác hỗ trợ thanh niên sau phạm tội, cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

6. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, đánh giá kết quả việc thực hiện nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch, gắn với đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện theo Quyết định số 4518/QĐ-UBND ngày 06/12/2017 của UBND tỉnh.

7. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo về kết quả thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên theo quy định tại Quyết định số 4518/QĐ-UBND ngày 06/12/2017 và Công văn số 2158/UBND-NC ngày 02/6/2016 của UBND tỉnh; báo cáo phải có số liệu thuyết minh cụ thể, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu đề ra trong Kế hoạch; văn bản triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau khi ban hành cần báo cáo ngay cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) để theo dõi, chỉ đạo.

## **II. NỘI DUNG NHIỆM VỤ**

Nội dung nhiệm vụ cụ thể thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên của tỉnh năm 2019 theo Phụ lục đính kèm Kế hoạch này.

## **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

1. Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh có trách nhiệm giúp UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

2. Sở Nội vụ - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ theo Kế hoạch; giúp Ban Chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo đề xuất cho UBND tỉnh giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

3. Căn cứ các nhiệm vụ, chương trình, dự án, đề án được phân công chủ trì theo Kế hoạch, các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện; chủ động sử dụng nguồn kinh phí được giao năm 2019 và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện. Trường hợp gặp khó khăn, lập dự toán kinh phí thực hiện trình UBND tỉnh (qua Sở Tài chính thẩm định) xem xét, phê duyệt.

4. Sở Tài chính căn cứ tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách đề xuất UBND tỉnh bố trí kinh phí để triển khai thực hiện Kế hoạch; phối hợp với các

cơ quan, đơn vị xây dựng dự toán kinh phí thực hiện các chương trình, đề án, dự án; hướng dẫn việc sử dụng và quyết toán kinh phí theo quy định.

5. Đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, đề án, dự án phát triển thanh niên theo Kế hoạch.

6. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo quy định, các sở, ban, ngành có kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch. UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có phát sinh, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. *VL*

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Phi Long**

**Phụ lục**  
**NỘI DUNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN NĂM 2019**  
 (Kèm theo Kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Bình Định năm 2019  
 ban hành theo Quyết định số 259 /QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)



**Mục tiêu 1: Giáo dục thanh niên về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa; ý thức tuân thủ pháp luật, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội**

STT	Một số chỉ tiêu thực hiện	Nhiệm vụ/giải pháp cụ thể	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời gian thực hiện
1	- 100% thanh niên là công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, thanh niên lực lượng vũ trang được tuyên truyền, học tập nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.	Xây dựng giải pháp tăng cường vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong công tác thông tin tuyên truyền về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn tại địa bàn dân cư.	Sở Nội vụ	Sở Tư pháp, Tỉnh đoàn; Hội LHTN Việt Nam tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố.	Tháng 4
2	- 60% thanh niên nông thôn, đô thị và thanh niên công nhân được tuyên truyền, học tập, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.	Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020” theo Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ trong năm 2019.	Sở Giáo dục và Đào tạo	Sở Văn hóa và Thể thao; các Sở, ban, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố.	Tháng 2
3		Tổ chức tổng kết chương trình phối hợp với Đoàn TNND CM tỉnh Champasak (Lào) giai đoạn 2014 - 2019 tại tỉnh Champasak nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.	Tỉnh đoàn	Sở Ngoại vụ; các sở, ban, ngành liên quan.	Tháng 8
4	Có 3000 thanh niên lao động tự do và thanh niên lao động ở các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp được tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật và 5000 lượt	Triển khai thực hiện Quyết định số 2062/QĐ-UBND ngày 08/6/2017 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện “Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên” giai đoạn 2017 - 2020.	Sở Tư pháp	Tỉnh đoàn; Hội LHTN Việt Nam tỉnh; các Sở, ban, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố.	Cả năm

STT	Một số chỉ tiêu thực hiện	Nhiệm vụ/giải pháp cụ thể	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời gian thực hiện
5	thanh niên nông thôn, miền núi, thanh niên dân tộc thiểu số được tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý.	Tổ chức phổ biến các quy định pháp luật Việt Nam, pháp luật nước sở tại và các văn bản pháp lý có liên quan về quyền, nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động, người sử dụng lao động cho thanh niên trước khi đi đào tạo có thời hạn ở nước ngoài.	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	Sở Tư pháp; Sở Tài chính; Tỉnh đoàn.	Cả năm
6		Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên" năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Định.	Sở Tư pháp	Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố.	Quý I
7		Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch giữa Bộ Công an và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội trong lứa tuổi thanh thiếu niên.	Công an tỉnh	Tỉnh đoàn; Hội LHTN Việt Nam tỉnh; Đài PT và TH Bình Định; Báo Bình Định.	Cả năm
8		Triển khai một số nội dung nhiệm vụ của Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 28/10/2018 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 903/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định cho thanh niên.	Sở Thông tin và Truyền thông	Đài PT và TH Bình Định, Báo Bình Định, BCH BĐBP tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố.	
9		Tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của thanh niên về "Công tác biển, đảo năm 2019" và "Công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền năm 2019", chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên biển; bảo vệ môi trường, về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền các tuyến Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia.	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy	Sở Thông tin và Truyền thông, BCH BĐBP tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội LHTN VN tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố.	
10		Tổ chức cuộc thi về môi trường và đa dạng sinh học cho thanh niên.	Sở Tài nguyên và Môi trường	Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan	Tháng 10

**Mục tiêu 2: Nâng cao trình độ văn hóa, ngoại ngữ và tin học, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho thanh niên**

STT	Một số chỉ tiêu thực hiện	Nhiệm vụ/giải pháp cụ thể	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời gian thực hiện
1		Tổ chức truyền thông, nâng cao nhận thức để thanh niên thuộc hộ nghèo, thanh niên thuộc nhóm yếu thế, thanh niên là người dân tộc thiểu số, thanh niên ở vùng miền núi, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn không bỏ học.	Sở Giáo dục và Đào tạo	Ban Dân tộc; Đài PT và TH Bình Định; Báo Bình Định; Tỉnh đoàn; UBND các huyện, thị xã, thành phố.	Cả năm
2	- Đạt tỷ lệ 95% trở lên thanh niên tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương.	Xây dựng và triển khai kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ tin học cho cán bộ, công chức trẻ (không quá 30 tuổi) ở xã, ưu tiên các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.	Sở Thông tin và Truyền thông	Sở Nội vụ; Sở Tài chính; UBND các huyện, thị xã, thành phố.	Tháng 4
3	- 92% thanh niên ở vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt trình độ trung học cơ sở.  - 35% thanh niên là cán bộ, công chức ở xã được bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực quản lý nhà nước và tin học.	Xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh; kế hoạch đào tạo cán bộ, công chức cấp xã năm 2019 (trong đó ưu tiên cho đối tượng là thanh niên có độ tuổi không quá 30 tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn).	Sở Nội vụ	Sở Tài chính; các sở, ngành liên quan.	Tháng 3
4		Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020” theo Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ.	Sở Giáo dục và Đào tạo	Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan có liên quan.	Tháng 2
5		Xây dựng, tổ chức các mô hình, phong trào nhằm nâng cao chất lượng học và sử dụng ngoại ngữ, tin học cho thanh niên.	Sở Giáo dục và Đào tạo	Tỉnh đoàn; Sở Thông tin và Truyền thông.	Cả năm <i>Yh</i>

**Mục tiêu 3: Đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và phát triển nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, gắn với đẩy mạnh việc nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ**

STT	Một số chỉ tiêu thực hiện	Nhiệm vụ/giải pháp cụ thể	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời gian thực hiện
1	<p>- Tăng 15% số thanh niên được hỗ trợ ứng dụng, triển khai các ý tưởng sáng tạo, công trình nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất và đời sống so với năm 2015.</p> <p>- Tăng 20% số công trình khoa học và công nghệ do thanh niên chủ trì so với năm 2015.</p> <p>- 18% thanh niên là người khuyết tật làm chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh của người khuyết tật”.</p>	Tổ chức Chương trình Gặp mặt giữa lãnh đạo tỉnh và các doanh nghiệp trẻ với chủ đề: “Vai trò Doanh nghiệp trẻ trong việc phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định”.	Hội LHTN Việt Nam tỉnh	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Tỉnh đoàn, các sở, ban, ngành có liên quan.	Tháng 10
2		Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương ưu tiên xem xét quy hoạch cán bộ, công chức trong độ tuổi thanh niên vào các chức danh lãnh đạo, quản lý để chuẩn bị nguồn nhân sự cho cấp ủy nhiệm kỳ 2020 -2025.	Ban Tổ chức Tỉnh ủy	Sở Nội vụ, các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và các cơ quan có liên quan	Cả năm
3		Triển khai Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 20/11/2018 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.	Sở Nội vụ	Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Khoa học và Công nghệ.	Cả năm
4		Triển khai Kế hoạch số 39/KH-UBND 20/6/2018 về việc thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Bình Định.	Sở Giáo dục và Đào tạo	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Tài chính; các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh.	Tháng 3
5		Tổ chức cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Bình Định lần thứ VI”	Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh	Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn.	Tháng 6
6		Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập và tổ chức hoạt động của Ban Điều hành Hệ sinh thái khởi nghiệp tỉnh Bình Định	Sở Khoa học và Công nghệ	Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn, Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.	Tháng 6



STT	Một số chỉ tiêu thực hiện	Nhiệm vụ/giải pháp cụ thể	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời gian thực hiện
7		Tổ chức Hội thi Tin học trẻ toàn tỉnh lần thứ XIV năm 2019.	Tỉnh đoàn	Hội LHTN Việt Nam tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông.	Tháng 7
8		Tổ chức cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo và uơm tạo doanh nghiệp khởi nghiệp năm 2019”.	Sở Khoa học và Công nghệ	Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; các cơ quan, đơn vị có liên quan.	Tháng 9
9		Tiếp tục thực hiện Quyết định số 397/QĐ-UBND ngày 16/2/2017 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh về phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2016 - 2020.	Sở Kế hoạch và Đầu tư	Các sở, ban, ngành có liên quan.	Cả năm
10		Tiếp tục thực hiện hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 tỉnh Bình Định.	Sở Nội vụ	Ban Tổ chức Tỉnh ủy; UBND các huyện thực hiện Đề án.	Cả năm
11		Tổ chức chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học đã được ứng dụng có hiệu quả vào thực tế cho thanh niên nông thôn.	Sở Khoa học và Công nghệ	Sở Nông nghiệp và PTNT; UBND các huyện, thị xã, thành phố.	Cả năm

**Mục tiêu 4: Giáo dục nghề nghiệp và kỹ năng nghề nghiệp, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thanh niên**

STT	Một số chỉ tiêu thực hiện	Nhiệm vụ/giải pháp cụ thể	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời gian thực hiện
1	- Giải quyết việc làm cho khoảng 5.000 - 6.000 thanh niên; có trên 200 thanh niên trở lên đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. - 25% thanh niên trong lực lượng lao động được giáo dục nghề nghiệp và kỹ năng nghề nghiệp để thích ứng, hội nhập với thị trường lao động trong nước và quốc tế.	Tổ chức các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, tuyên truyền, phổ biến thông tin về thị trường lao động cho thanh niên.	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	Sở Thông tin và Truyền Thông; Đài PT và TH Bình Định; Báo Bình Định; Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh.	Cả năm
2	- Giảm 6,5% tỷ lệ thanh niên thất nghiệp ở đô thị. - Giảm 5,5% tỷ lệ thanh niên thiếu việc làm ở nông thôn.	Triển khai các Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	Sở Nội vụ; các cơ quan, đơn vị có liên quan.	Tháng 9
3	- Trên 80% thanh niên được tư vấn về nghề nghiệp và giới thiệu việc làm; đào tạo nghề nghiệp cho 70% thanh niên nông thôn	Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” theo Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ trong năm 2019.	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Tỉnh đoàn và các cơ quan liên quan.	Cả năm
4	- 65% thanh niên làm việc ở các khu công nghiệp, khu kinh tế được trang bị kiến thức pháp luật, hội nhập quốc tế về lĩnh vực lao động; kiến thức kỹ năng về an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp.	Tiếp tục triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho các đối tượng thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an theo Thông tư số 43/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh; BCH QS tỉnh; BCH BDBP tỉnh.	Cả năm
5	- 100% thanh niên trước khi đi lao động có thời hạn ở nước ngoài được học tập, phổ biến các quy định pháp luật Việt Nam, pháp luật nước sở tại.	Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia phát triển du lịch”.	Tỉnh đoàn	Sở Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND các huyện, thị xã, thành phố.	Tháng 7

STT	Một số chỉ tiêu thực hiện	Nhiệm vụ/giải pháp cụ thể	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời gian thực hiện
6	- Thanh niên được tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao; hoạt động sinh hoạt cộng đồng ở nơi học tập, làm việc và cư trú;	Hướng dẫn tổ chức các mô hình hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao cho thanh niên tại các cơ quan nhà nước, tổ chức đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và thanh niên tại địa bàn dân cư.	Sở Văn hóa và Thể thao	Đài PT và TH Bình Định; Báo Bình Định; các cơ quan, đơn vị, địa phương.	Tháng 3
7	+ 75% thanh niên ở đô thị; + 61% thanh niên ở nông thôn và thanh niên công nhân ở các khu công nghiệp; + 53% thanh niên ở miền núi, vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.	Tổ chức Ngày hội Văn hóa thể thao thanh niên kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam	Hội LHTN Việt Nam tỉnh	Sở Văn hóa và Thể thao; Tỉnh đoàn; UBND các huyện, thị xã, thành phố.	Tháng 10

### Mục tiêu 5: Nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc, kỹ năng sống cho thanh niên

STT	Một số chỉ tiêu thực hiện	Nhiệm vụ/giải pháp cụ thể	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời gian thực hiện
1	Chiều cao bình quân của thanh niên 18 tuổi: - Nam: 1m65	Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án "Tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030" theo Quyết định 641/QĐ-TTg ngày 28/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ.	Sở Văn hóa và Thể thao	Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông.	Tháng 2
2	- Nữ: 1m54	Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 226/QĐ-TTg ngày 22/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến 2030.	Sở Y tế	Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan liên quan.	Tháng 2

STT	Một số chỉ tiêu thực hiện	Nhiệm vụ/giải pháp cụ thể	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời gian thực hiện
3		Tổ chức chương trình truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên và phòng chống HIV/AIDS cho thanh niên.	Tỉnh đoàn	Sở Y tế; Sở Thông tin và Truyền thông; Báo Bình Định; Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định.	Tháng 4
4	- 80% thanh niên được trang bị kỹ năng sống, kiến thức về bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản, xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình.	Xây dựng Kế hoạch năm 2019 triển khai thực hiện “Chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại thuốc lá đến năm 2020” được phê duyệt tại Quyết định số 229/QĐ-TTg ngày 25/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ cho thanh niên,	Sở Y tế	Tỉnh đoàn; các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố.	Tháng 2
5	- Giảm 70% tỷ lệ sinh con ở tuổi vị thành niên so với năm 2015.	Tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, chống bạo lực học đường, bạo lực gia đình cho thanh thiếu niên tại cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.	Sở Giáo dục và Đào tạo	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Y tế; Tỉnh đoàn; Đài PT và TH, Báo Bình Định.	Cả năm
6	- Trên 80% thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên di cư được tiếp cận với thông tin và dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục.	Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức về bình đẳng giới, chống kỳ thị và phân biệt đối xử về giới cho thanh niên.	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	Sở GD và ĐT; Hội LHTN Việt Nam tỉnh; Hội LHPN tỉnh; Đài PT và TH, Báo Bình Định; UBND các huyện, thị xã, thành phố.	Cả năm
7	- 5.000 thanh niên được tập huấn, bồi dưỡng lồng ghép kỹ năng làm cha mẹ, kiến thức về bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản, xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình.	Tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh niên sau phạm tội, cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng có hiệu quả.	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	Công an tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh; các hội, đoàn thể liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố	Cả năm
8		Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Cảm hóa giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến trở nên tiến bộ”.	Công an tỉnh	Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh; Sở LĐ - TB và XH; các hội, đoàn thể liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố.	Tháng 2